

opusdei.org

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình. Những hoạt động này được tổ chức tại các trung tâm thuộc Opus Dei hoặc tại nhà thờ, văn phòng, hoặc tư gia. Bất cứ ai yêu thích đều có thể tham gia vào các hoạt vụ của Opus Dei.

12-12-2008

”Hoạt động chính của Opus Dei bao hàm trong việc đề ra cho các thành

viên và mọi người khác những phương cách tâm linh mà họ cần để sống là những Kitô hữu tốt giữa chốn thế gian “. Vị sáng lập Opus Dei đã minh định như thế.

Sự rèn luyện tâm linh

Tín hữu của Giáo Đoàn tham dự các lớp hằng tuần thường được gọi là” họp nhóm “ đề cập đến những chủ đề về giáo thuyết và hy sinh hãm mình; hằng tháng dự một ngày tĩnh tâm; đây là thời gian cho sự cầu nguyện cá nhân và suy tưởng về những đề tài liên quan tới đời sống Kitô hữu.

Ngoài ra, họ còn tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức hằng năm; những buổi này kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Các sinh hoạt tương tự cũng được tổ chức cho những cộng tác viên, cho những bạn trẻ và cho bất cứ ai muốn tham dự.

Sự rèn luyện này có thể tổ chức tại các trung tâm của Giáo Đoàn và ở những địa điểm thích hợp khác. Thí

dụ, buổi họp nhóm có thể tổ chức ở nhà của một người trong nhóm tham dự đó; và ngày tĩnh tâm có thể tổ chức tại nhà thờ mà cha xứ cho phép dùng nhà thờ cho mục đích trên.

Hoạt động tông đồ cá nhân

Sự chứng thực của cá nhân luôn là hoạt động tông đồ quan trọng nhất trong Opus Dei. Đó là hoạt động tông đồ của chứng nhân; của sự giúp đỡ cụ thể và hữu hiệu, tại nơi làm việc và trong mọi hoàn cảnh của đời sống thường nhật: hoạt động tông đồ cá nhân được thể hiện qua lời nói và gương lành. Do vậy, hoạt động tông đồ của thành viên Opus Dei không giới hạn trong lãnh vực riêng biệt nào, chẳng hạn như dạy học hoặc chăm sóc người bệnh, người tàn tật. Như Giáo Lý Công Giáo nhắc nhở chúng ta, mọi Kitô hữu, dù ở nghề nghiệp nào, nên giúp đỡ tha nhân để tìm ra được những giải pháp mang tinh thần Kitô giáo cho các vấn đề

của xã hội và (qua đó) tuyên xưng đức tin của mình.

Với sự trợ giúp từ các cộng tác viên của Opus Dei và từ nhiều người khác, tín hữu của Giáo Đoàn đôi khi đảm nhận các chương trình từ thiện hoặc giáo dục giao phó cho Giáo Đoàn trọng trách hướng dẫn tâm linh và giáo thuyết.

Trong số những cơ sở hoạt động tông đồ đoàn thể này là các trường trung học, đại học, các trung tâm phụ nữ, bệnh viện tại những vùng kém phát triển, các trường học cho công nhân nông trường, trường dạy nghề, nhà nội trú cho sinh viên học sinh và các trung tâm văn hóa. Giáo Đoàn không dính dáng với bất kỳ tổ chức chính trị hoặc thương mại kiếm lợi.

Cơ sở hoạt động tông đồ đoàn thể được sở hữu và quản lý bởi những người khởi xướng chứ không phải bởi Opus Dei; Giáo Đoàn chỉ đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn về tinh

thần và giáo thuyết. Mỗi cơ sở được cấp kinh phí theo cùng một cách như bất kỳ định chế nào có chức năng tương tự; chẳng hạn như bằng phí cư trú, tiền trợ giúp, tiền biếu tặng... Cơ sở đoàn thể thường hoạt động rất tốn kém do loại hình hoạt động mà các cơ sở này đảm nhận, và do các cơ sở này không được phép hoạt động kiếm lợi. Chính vì lý do đó nên ngoài tiền của hiến tặng từ tín hữu thuộc Opus Dei, từ các cộng tác viên và từ nhiều vị mạnh thường quân khác, những cơ sở này được phép nhận sự tài trợ chính thức của các cơ quan nhà nước cũng như của những tổ chức hoặc công ty tư nhân.

Một số cơ sở hoạt động tông đồ đoàn thể

Đại Học Navarre thành lập năm 1952 tại Pamplona, Tây Ban Nha. Trường có 20 khoa và viện. Khu nội trú sinh viên Pamplona có bệnh viện riêng. Một trường kinh doanh mang tên

Institute for Higher Business Studies (IESE) (Viện Cao Học Kinh Doanh) tọa lạc tại Barcelona. Những cơ sở giáo dục khác ở cấp đại học do tín hữu Opus Dei tạo lập với sự hợp tác của nhiều người khác gồm có Đại Học Piura (Peru), Đại Học La Sabana (Colombia), và Đại Học Châu Á và Thái Bình Dương (Philippines).

Monkole ở Kinshasa là bệnh viện hằng năm chăm sóc hàng ngàn người rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khẩn cấp. Sự trợ giúp y tế cũng được thực hiện ở những trạm xá lưu động tại hai nơi khác bên ngoài thủ đô (Eliba và Kimbondo). Kế cận Monkole là Higher Institute Of Nursing (Trường Cao Đẳng Điều Dưỡng), nơi đào tạo nghề y tá cho phụ nữ trẻ Congo.

Punlaan ở Manila là một trường đào tạo chuyên môn cho ngành du lịch và kinh doanh ẩm thực. Chương trình học của trường bao gồm cả quá trình làm việc trực tiếp với các nhà hàng

và khách sạn; trong vài năm gần đây, 100% phụ nữ trẻ tốt nghiệp tại trường Pulaan đều tìm được việc làm thích hợp.

Trung Tâm Thể Thao và Văn Hóa Midtown tại Chicago, tọa lạc ở khu ngoại thành đa sắc tộc nơi giới trẻ chiếm số đông, đã đưa ra những chương trình đào tạo trí dục, đức dục, thể dục và rèn luyện tinh thần. Những chương trình này nhằm bổ sung cho những khiếm khuyết nơi môi trường xã hội tại địa phương. Trong số những học sinh của Midtown, 95% tốt nghiệp trung học, và 60% tiếp tục vào đại học – một con số trên mức trung bình rất nhiều đối với giới trẻ ở vùng đó.